

GTFO

นโยบายความเป็นส่วนตัว

อัปเดตล่าสุด: 9 ธันวาคม 2564

ขอบคุณที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา!

เราให้ความสำคัญกับข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณและขอบคุณที่ให้ไว้วางใจและเชื่อมั่นในตัวเรา

นี่คือบทสรุปเกี่ยวกับข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ("นโยบายความเป็นส่วนตัว")

ข้อมูลสรุปนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยคุณในการสำรวจนโยบายความเป็นส่วนตัว

และไม่สามารถใช้แทนเนื้อหาที่ต้องอ่านทุกอย่างได้!

คุณสามารถใช้ไฮเปอร์ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปยังส่วนที่ต้องการได้โดยตรง

ข้อมูลที่เรารวบรวมใช้ในการให้บริการเกม

หากคุณลงทะเบียนบัญชีเพื่อใช้เกม

เราต้องการข้อมูลบางส่วนจากคุณเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีนี้

หากต้องการ

คุณสามารถให้ข้อมูลอื่น ๆ

เพิ่มเติมเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การเล่นเกมให้เป็นแบบเฉพาะตัว และเปิดใช้งานคุณสมบัติต่าง ๆ

ที่มีให้บริการ

หรือเข้าร่วมในบริการนี้ได้หากคุณต้องการติดต่อเรา

เราจำเป็นต้องเก็บข้อมูลบางอย่างด้วยเช่นกัน

เพื่อให้เราสามารถติดต่อกลับคุณได้และจัดการกับข้อกังวลใด ๆ ตามที่คุณแจ้งให้ทราบ [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

เราจะใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

เราใช้ข้อมูลของคุณเพื่อนำเสนอฟังก์ชันและบริการอีกมากมายซึ่งเป็นส่วนประกอบของเกม

นอกจากนี้เรายังใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบบัญชีเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงเกม

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่เราจำเป็นต้องให้บริการเกม (เช่น

หากคุณเลือก

คุณสามารถบันทึกข้อมูลบนแพลตฟอร์มชุมชนออนไลน์หรือสำรองข้อมูลของคุณ

ใช้บริษัทในเครือของเราทั่วโลกเพื่อช่วยเราในการนำเสนอเกม)

หรือติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการตลาดและโฆษณาของเรา

หรือเราได้รับคำสั่งจากศาล

หน่วยงานที่มีอำนาจ หรือกฎหมายบังคับ [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

เราเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใครบ้าง

เราใช้บุคคลที่สามบางรายเพื่อช่วยให้เรานำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (เช่น

บริการคลาวด์เพื่อสำรองข้อมูลและบริการสนับสนุนของคุณ)

เมื่อเราใช้บริการบุคคลที่สาม

เราทำเพื่อการประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลของคุณตามวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

นอกจากนี้เรายังมีบริษัทในเครือทั่วโลกที่ช่วยเราให้บริการเกม

และในบางสถานการณ์เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลบางอย่างตามคำสั่งศาล

หรือตามข้อผูกพันทางกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตาม [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

เราประมวลผลข้อมูลของคุณในที่ไหน

เซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและสวีเดน

ข้อมูลของคุณสามารถเข้าถึงได้จากภายนอกประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่โดยทีมสนับสนุน

วิศวกรรม

และทีมอื่น ๆ ทั่วโลก รวมถึงสวีเดน [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

เราเก็บข้อมูลของคุณ ไว้นานเพียงใด

โดยทั่วไป เราจะเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตลอดระยะเวลาที่คุณยังมีบัญชีในการเล่นเกมกับเรา หรือจนกว่าบัญชีจะถูกลบตามคำขอของคุณ หลังจากนั้นข้อมูลของคุณจะถูกลบ (ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้) [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)
เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ฉันจะใช้สิทธิ์ในข้อมูลของฉันได้อย่างไร

ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีถิ่นพำนักอยู่ในที่ใด คุณมีสิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลของคุณ เช่น สิทธิ์ในการเข้าถึงเพื่อขอรับสำเนาข้อมูลของคุณ หรือลบข้อมูลของคุณ [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

วิธีติดต่อเรา

หากคุณมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับเรื่องใดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิ์ใดก็ตามที่คุณอาจมี โปรดติดต่อเรา [ที่นี่](#)

เราจะแจ้งให้คุณ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีการโพสต์ที่นี่ โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้ง เพื่อดูว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่ [ข้อมูลเพิ่มเติม](#)

ข้อมูลการติดต่อ

ผู้ควบคุมข้อมูล: 10 Chambers AB อีเมล: privacy@10chambers.com

ยินดีต้อนรับสู่ GTFO!

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึง *ช่วงเวลา* วิธีการ
และ *เหตุผล* ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับ GTFO ("เกม")
และจะกำหนดสิทธิและตัวเลือกของคุณในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าว โปรดอ่านอย่างระมัดระวัง
เพราะมีความสำคัญสำหรับคุณที่จะต้องเข้าใจว่าเราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร
และคุณจะควบคุมข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างไร

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ได้อธิบายไว้ในนโยบาย
ความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดอย่าให้ข้อมูลของคุณเมื่อมีการร้องขอและโปรดหยุดใช้เกม
การใช้เกมแสดงว่าคุณยอมรับกฎของเราเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

เกมนี้ได้รับการพัฒนาโดย 10 Chambers AB ("เรา" "พวกเรา" "ของเรา")

ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายการคุ้มครองข้อมูล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับเกมคือ
10 Chambers AB ที่อยู่จดทะเบียนของ 10 Chambers AB คือ Drottninggatan 95 A, 113 60
Stockholm ประเทศสวีเดน

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราได้ที่ privacy@10chambers.com

โปรดติดต่อเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใด ๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
คุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาที่ privacy@10chambers.com

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราใช้

ในส่วนนี้จะอธิบายถึงข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ
รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นด้วย
หากต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลบางประเภทและวิธีการใช้ข้อมูลดังกล่าว โปรดดูส่วนที่ชื่อ
"[เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร](#)" ด้านล่าง

ด้านล่างนี้คือสรุปข้อมูลประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูงที่เราใช้:

1. ข้อมูลที่คุณให้กับเรา (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม)

- **ข้อมูลการลงทะเบียนบัญชี:**
คุณให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณแก่เราเมื่อคุณตั้งค่าบัญชีเพื่อลงทะเบียนสำหรับเล่นเกม:
ชื่อเล่นที่คุณตั้งขึ้น และข้อมูลที่เรานำเข้าจากบัญชี Steam
ที่คุณเชื่อมต่อเพื่อตั้งค่าโปรไฟล์ของคุณ รวมถึงชื่อของคุณที่ปรากฏบน Steam และ ID
ของคุณบน Steam
- **ข้อมูลการสนับสนุนลูกค้าและข้อคิดเห็น:** ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณสื่อสารกับ
ฝ่ายบริการลูกค้าของเรา เมื่อคุณให้คำวิจารณ์หรือคำติชมแก่เรา
การตั้งค่าตามความชอบบนหน้า "การตั้งค่า" ของเกม หรือให้ข้อมูลแก่เราผ่านทางเกม

2. ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเกม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างจากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้เกม อย่างเช่น:

- ที่อยู่ IP, Open ID และข้อมูลอุปกรณ์ รวมถึง ID ของอุปกรณ์ แพลตฟอร์ม และ ID การโฆษณา)
และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เกมของคุณ เช่น สถิติการเล่น (เช่น เลเวลและคะแนน)
- ทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับเรา ตัวอย่างเช่น หากติดต่อทีมสนับสนุนของเรา

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงอีเมลของคุณและเนื้อหาที่เปิดเผยในอีเมล

- เมื่อคุณสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นในเกม (เช่น เนื้อหาแชทและข้อมูลบันทึก)
- หากคุณคลิกลิงก์ที่โฆษณาเกม เราจะจัดเก็บ ID โฆษณาสำหรับข้อมูลการโฆษณาและการวิเคราะห์การตลาดนั้น (เช่น ID อุปกรณ์ ข้อมูลการมีส่วนร่วม และเงื่อนไขการค้นหา) พร้อมกับโปรไฟล์ของคุณ

เราไม่เก็บรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ (ชื่อ หมายเลขบัตรเครดิต วันหมดอายุ และที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน) ซึ่งจะถูกรวบรวมโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินบุคคลซึ่งเป็นที่สามแทน

2. คุณก็

เราใช้คุณก็และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน (เช่น เว็บเบราว์เซอร์ ไฟล์รายการบันทึก สคริปต์ และ eTags) ("คุณก็") เพื่อพัฒนาประสบการณ์ของคุณในการใช้เกม คุณก็คือไฟล์ขนาดเล็กซึ่งเมื่อวางไว้บนอุปกรณ์ของคุณ จะทำให้เราสามารถมอบคุณลักษณะและการทำงานบางอย่างให้คุณได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุณก็ของเรา โปรดคลิกที่นี่

3. เด็กและเยาวชน

เด็กและเยาวชนจะต้องไม่ใช่เกมเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ๑
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง
(ในกรณีที่สามารถเลือกทำเช่นนี้ได้ในเขตอำนาจศาลของคุณ)

เด็กและเยาวชนในความหมายของเราหมายถึงผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
หรือในบางกรณีที่บางภูมิภาคได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างไปจาก
นี้ สำหรับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในบางประเทศ
เราได้จัดทำตารางด้านล่างเพื่อแสดงรายการอายุขั้นต่ำที่เกี่ยวข้อง

ภูมิภาคที่ผู้ใช้พำนักอาศัย	อายุขั้นต่ำของผู้ใช้
ออสเตรเลีย	18
เขตเศรษฐกิจยุโรป (เยอรมนีและฝรั่งเศสเท่านั้น)	16
ญี่ปุ่น	20
สาธารณรัฐเกาหลี	14
สหราชอาณาจักร	13
สหรัฐอเมริกา	13

เราไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กที่อายุต่ำกว่านี้โดยเจตนา ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม
หากคุณเชื่อว่าเรามีข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กหรือเยาวชนซึ่งมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์เหล่านี้โดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากบิดามารดา/ผู้ปกครอง หรือหากคุณเป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้ใช้
และต้องการเพิกถอนความยินยอม โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com
และเราจะลบข้อมูลดังกล่าว

4. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

ส่วนนี้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมจากคุณ และเหตุผล
สำหรับผู้ใช้ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร เยอรมนี หรือฝรั่งเศส ("เขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง")
ยังมีการระบุพื้นฐานทางกฎหมายที่เราประมวลผลข้อมูลของคุณด้วย

ข้อมูลส่วนบุคคล	การใช้งาน	พื้นฐานทางกฎหมาย (เกี่ยวข้องเฉพาะในกรณีที่คุณพำนักอยู่ในเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้อง)
<i>ข้อมูลที่คุณมอบให้เรา (ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านบุคคลที่สาม)</i>		
ID บน Steam, ชื่อผู้ใช้ Steam, ID บน Playfab	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดทำบัญชีของคุณสำหรับการเล่นเกมตามคำขอของคุณ	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
ภาษา (คุณเลือกเอง)	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ: <ul style="list-style-type: none"> ตั้งค่าการเล่นของคุณบนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ภาษาเดียวกัน และ ปรับปรุงการเล่น 	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
<i>ข้อมูลที่สร้างขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของเกม</i>		
Open ID	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกมของคุณร่วมกับโปรไฟล์ของคุณ	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
ข้อมูลเกมรวมถึงข้อมูลบันทึก (Microsoft Azure Playfab): ข้อมูลการเล่น เกมเลเวล คะแนน ความสำเร็จ ไอเท็ม	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและความก้าวหน้าของคุณ	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
ข้อมูลเกมรวมถึงข้อมูลบันทึก (Unity Analytics): รหัสผู้ใช้ Unity (รหัสที่ไม่ระบุตัวตน) ประเทศและเมือง การดำเนินการภายในเกม ข้อมูลเซสชันการเล่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของ Unity Player และ Unity Editor รหัสแอปของเกม	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและความก้าวหน้าของคุณ	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
ข้อมูลเกมและข้อมูลบันทึก (Unity Cloud Diagnostics): ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, CPU, ข้อมูลกราฟิกการ์ด, ภาษาของระบบ, รุ่นอุปกรณ์, RAM, เวอร์ชัน Unity Player และ Unity Editor, ID แอปของเกม, ความละเอียดหน้าจอ	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้ข้อเสนอแนะและข้อมูลเกี่ยวกับการเล่นเกมและความก้าวหน้าของคุณ	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ

ที่อยู่ IP	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของเราได้	จำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณ
การโฆษณา: ตัวระบุทางเทคนิค, ตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลการสื่อสาร, ข้อมูลเมตา, รหัสคุกกี้, ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์มือถือ, ID ISP, ประเภทอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, เบราว์เซอร์และเวอร์ชัน, URL อ้างอิง, ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อตรวจสอบการโฆษณาและแคมเปญการตลาดของเรา	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการโฆษณาและการตลาดของเรา
ข้อมูลการวิเคราะห์การตลาด: ข้อมูลการมีส่วนร่วม คำค้นหา	หากคุณคลิกลิงก์หรือโต้ตอบกับเนื้อหาที่โฆษณาเกม เราจะจัดเก็บข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดบางส่วนไว้ในโปรไฟล์ของคุณ	ซึ่งเป็นผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเราที่จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการโฆษณาและการตลาดของเรา
ข้อมูลการแชด: ฟรีแชท (ผู้ใช้สามารถสื่อสารโดยใช้ข้อความที่กำหนดเอง) และแชทด้วยเสียง (สำหรับผู้ใช้ที่อยู่ใน EEA หรือสวิตเซอร์แลนด์ ฟังก์ชันการแชททั้งสองนำเสนอต่อผู้ใช้ที่อายุเกิน 16 ปีเท่านั้น) โปรดทราบว่าข้อมูลนี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้นและไม่ได้รับการประมวลผลโดยเซิร์ฟเวอร์ของเรา	เราจะอำนวยความสะดวกในการโพสต์การสื่อสารของคุณกับผู้ใช้อื่น	มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการแชทภายในเกมแก่คุณ
การสนับสนุนลูกค้า: ที่อยู่อีเมลและเนื้อหาของคำขอรับการสนับสนุนของคุณ	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อ: <ul style="list-style-type: none">ปรับปรุงบริการของเรา และให้บริการแก้ไขปัญหา เช่น การจัดการและการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและบั๊ก	มีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาในการให้บริการเกมแก่คุณและการสนับสนุน
จดหมายข่าว: ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ID เบราว์เซอร์ ขนาดช่องมองภาพ	เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้คุณได้รับจดหมายข่าวของเรา	เราใช้ข้อมูลนี้ตามความยินยอมของคุณ

ข้อมูลระบบและการเชื่อมต่อ ข้อมูลบันทึกและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลประชากร ข้อมูลอุปกรณ์ ตำแหน่งและข้อมูลการมีส่วนร่วมออนไลน์		
--	--	--

5. เราจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

กลุ่มองค์กรของเราทำธุรกิจอยู่ทั่วโลก ตามสัญญาระหว่างเรากับคุณในการจัดหาเกมให้แก่คุณ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลบนเซิร์ฟเวอร์ซึ่งอาจไม่ได้อยู่ในพื้นที่เดียวกับที่คุณพำนักอาศัย แต่ไม่ว่าเซิร์ฟเวอร์ของเราจะอยู่ที่ใด เราใช้มาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องสิทธิของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เซิร์ฟเวอร์สำหรับเกมของเราตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและสวีเดน

ในกรณีที่จำเป็นเท่านั้น ที่เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือ:

- **บุคคลที่สาม** ที่ให้บริการสนับสนุนเกมนี้ รวมถึงผู้ให้บริการเพื่อจุดประสงค์ในการประมวลผลรหัสตัวสนับสนุนและการสนับสนุนการสื่อสาร เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลการเล่นและการแสดงผลเกม เพื่อให้การวิเคราะห์เกมเพื่อปรับปรุงการเล่นเกม และเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการการตลาดและการโฆษณา และติดตามความสำเร็จของโปรแกรมการตลาดและโฆษณาของเรา บริษัททั้งหมดที่ให้บริการแก่เรานั้นถูกห้ามมิให้เก็บรักษา ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการแก่เรา
- **บริษัทภายในกลุ่มบริษัทของเรา** ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการเกม บริษัททั้งหมดในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น
- **หน่วยงานกำกับดูแล** หน่วยงานตุลาการ ตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย และบุคคลที่สามอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย มีบางสถานการณ์ที่เราจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณต่อเจ้าหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย บังคับใช้ข้อกำหนดของเรา แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยหรือการฉ้อโกง หรือปกป้องผู้ใช้ของเรา การเปิดเผยเหล่านี้อาจทำขึ้นโดยคุณให้หรือมิให้ความยินยอมก็ได้ และทางเราแจ้งหรือไม่แจ้งให้คุณทราบ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของกระบวนการทางกฎหมายที่ชอบ อาทิ หมายเรียก คำสั่งศาล หรือหมายค้น เรามักถูกห้ามไม่ให้แจ้งให้คุณทราบถึงการเปิดเผยดังกล่าวตามข้อกำหนดของกระบวนการทางกฎหมาย เราอาจขอความยินยอมจากคุณในการเปิดเผยข้อมูลตามคำขอของหน่วยงานของรัฐ เมื่อหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้ออกหมายเรียก คำสั่งศาล หรือหมายค้นที่จำเป็น เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณเพื่อ:
 - บังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา รวมถึงข้อตกลงอื่น ๆ ตลอดจนการสอบสวนการละเมิดที่อาจเกิดขึ้น
 - ตรวจสอบ ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย การฉ้อโกง หรือปัญหาทางเทคนิค หรือ

- ปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเรา ผู้ใช้ของเรา บุคคลที่สาม หรือสาธารณชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้ทำได้ (การแลกเปลี่ยนข้อมูลกับบริษัทและองค์กรอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันการฉ้อโกงและการลดความเสี่ยงด้านเครดิต) ๑

- บุคคลที่สามที่ซื้อหุ้นของบริษัทเราหรือธุรกิจของเราทั้งหมดหรือคิดเป็นสัดส่วนสำคัญ เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อบุคคลที่สามหากเรา (ก) ขาย ถ่ายโอน ควบรวม รวม หรือปรับโครงสร้างองค์กรส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจของเราใหม่ หรือควบรวมกิจการ ซื้อหรือจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งในกรณีดังกล่าวเราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อผู้ซึ่งมีศักยภาพที่จะซื้อ เจ้าของใหม่ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอันจะเกิดกับธุรกิจของเรา หรือ (ข) ขายหรือ โอนทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอันจะเกิดกับธุรกิจของเรา หรือ (ข) ขายหรือ โอนทรัพย์สินใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอันจะเกิดกับธุรกิจของเรา หรือ (ข) ซึ่งในกรณีนี้ข้อมูลที่เราถือครองเกี่ยวกับคุณอาจถูกขายเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินเหล่านั้น และอาจถูกโอนไปยังผู้ซึ่งมีศักยภาพที่จะซื้อ เจ้าของใหม่ หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขายหรือ โอน

6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใด เรามีนโยบายการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และการจำกัดการเข้าถึงระบบและเทคโนโลยีของเรา อีกทั้งเรายังได้ปกป้องข้อมูลผ่านการใช้มาตรการป้องกันทางเทคโนโลยี อย่างเช่น การเข้ารหัส

แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าเราจะใช้และรักษามาตรการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ส่งผ่านเกมนี้ หรือผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ การส่งข้อมูลใดก็ตามถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

7. การเก็บรักษาข้อมูล

เราไม่เก็บข้อมูลของคุณไว้นานเกินความจำเป็น เว้นแต่เราจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวตามกฎหมาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาที่เราเก็บข้อมูลของคุณ โปรดดูช่วงเวลาที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคล	นโยบายการเก็บรักษา
ID บน Steam, ชื่อผู้ใช้ Steam, ID บน Playfab	เก็บไว้ตลอดอายุการเล่นของคุณ (เช่น จนกว่าจะมีการลบบัญชีตามคำขอของคุณ) แล้วลบออกภายใน 30 วัน
ภาษา	
Open ID	
ข้อมูลเกมและสถิติการเล่น (Microsoft Azure Playfab, Unity Analytics, Unity Cloud Diagnostics)	
ที่อยู่ IP	
การโฆษณา	

ข้อมูลวิเคราะห์การตลาด	
การสนับสนุนลูกค้า	
จดหมายข่าว	
ข้อมูลการแชต	ข้อมูลนี้ไม่ได้จัดเก็บไว้อย่างถาวรบนเซิร์ฟเวอร์ และจะได้รับการประมวลผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อความจะถูกส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น หลังจากนั้นข้อมูลการแชตทั้งหมดจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเกินระยะเวลาเก็บรักษาที่กำหนดไว้ข้างต้น เช่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ เราจะจัดเก็บข้อมูลแยกจากข้อมูลส่วนบุคคลประเภทอื่น

8. สิทธิของคุณ

กฎหมายภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งให้สิทธิเฉพาะแก่ผู้ใช้เกม ซึ่งจะมีระบุไว้ในส่วนนี้

ส่วนนี้ชื่อ

"สิทธิของคุณ"

ซึ่งจะนำมาบังคับกับผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้เขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นหากคุณพำนักอาศัยอยู่ในเขตอำนาจทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โปรดดูข้อกำหนดประจำเฉพาะเขตอำนาจทางกฎหมายเพิ่มเติม เพื่อรับทราบถึงภาพรวมของสิทธิของคุณและวิธีการใช้สิทธิเหล่านั้น

ส่วนย่อยที่ชื่อว่า "การโฆษณา" ยังมีผลบังคับใช้กับผู้ใช้ที่อยู่ในญี่ปุ่น เกาหลี สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย

คุณมีสิทธิบางอย่างเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนักอาศัยอยู่ สิทธิบางอย่างมีผลใช้ในบางกรณีเท่านั้น (ดังที่กำหนดไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง) เราต้องตอบกลับคำขอของคุณเพื่อใช้สิทธิเหล่านั้นโดยไม่ล่าช้าอย่างไม่จำเป็นและภายในไม่เกินหนึ่งเดือน (แม้ว่าอาจขยายไปอีกสองเดือนได้ในบางกรณี) หากต้องการใช้สิทธิใด ๆ ของคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

การเข้าถึง

คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูลนั้น และบุคคลที่เราแชร์ข้อมูลนั้นด้วย คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

การเคลื่อนย้าย

คุณมีสิทธิได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราดำเนินการเกี่ยวกับคุณ ข้อมูลนี้ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เราดำเนินการตามความยินยอมของคุณ (เช่น ข้อมูลที่เก็บรวบรวมเพื่อส่งจดหมายข่าว) หรือตามสัญญาระหว่างเรากับคุณ (เช่น ชื่อบัญชี) ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นในส่วน **"เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร"** คุณมีสิทธิได้รับข้อมูลนี้ในรูปแบบที่เป็นระบบ ใช้กันทั่วไป และสามารถอ่านได้ด้วยเครื่อง คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไปยังบุคคลอื่นโดยมีข้อยกเว้นบางประการ เราจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับเรื่องนี้หากคุณส่งคำขอดังกล่าว

หากคุณต้องการให้เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังบุคคลที่สาม โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณให้รายละเอียดบุคคลนั้นในคำขอของคุณ โปรดทราบว่าเราสามารถทำได้เฉพาะกรณีที่ไปได้ในทางเทคนิคเท่านั้น โปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่คุณได้ หากการให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นจะเป็นการรบกวนสิทธิของผู้อื่น (เช่น การให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองไว้จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลอื่น หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา)

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองของเรา คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

การลบ

คุณสามารถลบบัญชีของคุณ หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ หากมีข้อมูลส่วนบุคคลใดที่คุณเชื่อว่าเราประมวลผลและคุณต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

เราอาจจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หากมีมูลเหตุที่ขอบตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลซึ่งให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อป้องกันข้อเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเสรีภาพในการแสดงออก) แต่เราจะแจ้งให้คุณทราบหากเป็นกรณีดังกล่าว ในกรณีที่คุณขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผยต่อสาธารณะบนเกมนี้ และมีเหตุผลที่จะขอลบ เราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อพยายามบอกผู้อื่นที่แสดงข้อมูลส่วนบุคคลหรือให้ลิงก์ไปยังข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อลบด้วย

การจำกัดการประมวลผลเฉพาะการจัดเก็บเท่านั้น

คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครองไว้ นอกเหนือจากรัดดู ประสงค์ในการจัดเก็บในบางสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากเราหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกครั้งหากมีเหตุอันสมควรภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลซึ่งกำหนดให้เราทำเช่นนั้น (เช่น เพื่อป้องกันการเรียกร้องสิทธิตามกฎหมาย หรือเพื่อการคุ้มครองของผู้อื่น) ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น เมื่อเรாதกลงที่จะหยุดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพยายามบอกบุคคลที่สามที่เราได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ทราบ เพื่อที่พวกเขาจะได้หยุดการประมวลผลด้วยเช่นกัน

การคัดค้าน

คุณมีสิทธิ์คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการ เราจะพิจารณาคำขอของคุณในกรณีอื่น ๆ ตามรายละเอียดด้านล่าง โดยติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

ตามขอบเขตที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับอนุญาต คุณอาจเพิกถอนความยินยอมที่คุณเคยให้ไว้แก่เราสำหรับกิจกรรมการประมวลผลบางอย่าง โดยติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com ในกรณีที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หาก你不ยินยอมให้ดำเนินการ หรือหากคุณถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้บริการตามที่คาดหวังได้

ประกาศ

เราอาจส่งประกาศข้อมูลถึงคุณเป็นครั้งคราวเมื่อเราเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้น (เช่น เมื่อเราเริ่มรับการเข้าถึงเกมชั่วคราวเพื่อซ่อมบำรุง หรือการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว หรือการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ) คุณไม่อาจเลือกไม่รับประกาศเกี่ยวกับบริการเหล่านี้ ซึ่งไม่ใช่ลักษณะการส่งเสริมการขาย

การโฆษณา

คุณสามารถเลือกที่จะหยุดรับโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลหรือโปรโมชันทางการตลาดจากเรา เมื่อใช้เกมได้โดยติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

9. สัญญาและการร้องเรียน

คำถาม ความคิดเห็น และคำขอใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ควรส่งถึง privacy@10chambers.com

ในกรณีที่คุณต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราในเป็นอันดับแรกที่ privacy@10chambers.com และเราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณโดยเร็วที่สุด ซึ่งจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ของคุณในการเรียกร้องสิทธิ์กับหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในประเทศที่คุณพำนักอาศัยหรือทำงาน หาก你认为เราจะละเมิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

10. การเปลี่ยนแปลง

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายส่วนบุคคลนี้ เราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่อัปเดตที่นี้ โปรดกลับมาตรวจสอบหน้านี้บ่อยครั้ง เพื่อดูว่ามีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือไม่

11. ภาษา

เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในกรณีที่มีความคลาดเคลื่อนหรือไม่สอดคล้องกันของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาท้องถิ่น ให้ยึดตามฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ข้อกำหนดเพิ่มเติม เฉพาะเขตอำนาจทางกฎหมายแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ

เขตอำนาจทางกฎหมายบางแห่งมีข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นเกมตามที่ระบุไว้ในส่วนนี้

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่พำนักอยู่ในเขตอำนาจทางกฎหมายแห่งใดแห่งหนึ่งด้านล่าง
ข้อกำหนดที่ด้านล่างภายใต้ชื่อเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณจะมีผลกับคุณ
นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่ด้านบน

ออสเตรเลีย

ผู้รับต่างประเทศ

เราดำเนินการขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลที่สามซึ่งพำนักอาศัยอยู่นอกออสเตรเลียจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย อย่างไรก็ตาม
คุณรับทราบที่เราไม่ได้ควบคุมหรือยอมรับผิดสำหรับการกระทำหรือการละเว้นของผู้รับข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สามเหล่านี้

การเข้าถึง

คุณมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเรา วิธีที่เราใช้ข้อมูลนั้น และบุคคลที่เราแชร์ข้อมูลนั้นด้วย
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีของคุณโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

การแก้ไข

คุณมีสิทธิ์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องของคุณซึ่งอยู่ในความครอบครองของเรา
คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราโดยการเข้าสู่ระบบบัญชีเกมของคุณ หากคุณเชื่อว่าเราครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเกี่ยวกับคุณ และข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

เด็กและเยาวชน

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 18 ปี
คุณจะต้องรับรองว่าคุณได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกม

การดำเนินธุรกรรมโดยไม่ระบุตัวตน

หากสามารถทำได้
เราจะให้สิทธิ์คุณเลือกว่าจะระบุตัวตนของคุณหรือจะใช้นามแฝงเมื่อลงทะเบียนบัญชีหรือใช้งานเกม
คุณรับทราบหากเราไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา
เราอาจไม่สามารถให้สิทธิ์คุณในการเข้าถึงบางคุณสมบัติหรือบางส่วนของเกมได้
ซึ่งรวมถึงการรวมระบบเข้ากับสื่อสังคมออนไลน์และการซื้อในเกม

สิทธิ์ของคุณ

หากคุณไม่พอใจกับการตอบกลับของเรามีต่อคำขอเข้าถึง แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
หรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ
คุณสามารถติดต่อสำนักกรรมการข้อมูลออสเตรเลีย (Office of the Australian Information Commissioner) (โทรศัพท์: +61 1300 363 992 หรืออีเมล: enquiries@oaic.gov.au)

การถ่ายโอนข้อมูล

ถึงแม้เราจะดำเนินขั้นตอนอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลที่สามปฏิบัติ
ติดตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกับกฎหมายในเขตอำนาจทางกฎหมายของคุณ
คุณรับทราบและยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมการดำเนินการของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นบุคคลที่สาม
และไม่สามารถรับประกันได้ว่าบุคคลที่สามดังกล่าวจะปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวเหล่านั้น

แคลิฟอร์เนีย

ส่วนนี้มีผลบังคับใช้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของ
ผู้บริโภค California Consumer Privacy Act of 2018 (“CCPA”)

การเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ในช่วง

12

เดือนที่ผ่านมา

เราได้เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้จากหรือเกี่ยวกับคุณ

หรืออุปกรณ์ของคุณ:

- ข้อมูลการระบุตัวตน เช่น Open ID / ID ผู้ใช้ ที่อยู่ IP รหัสอุปกรณ์ โทเค็นอุปกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และชื่อเล่น
ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ
และจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์
- ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เช่น
ข้อมูลของคุณเกี่ยวกับการเล่นเกม ซึ่งรวมถึงเลเวล คะแนน วันที่
และการประทับเวลาของการกระทำ ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและการคลิกสตรีม
และข้อมูลอุปกรณ์อื่น ๆ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวหลัก
ข้อมูลนี้รวบรวมโดยตรงจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ
- ข้อมูลทางการค้าเกี่ยวกับธุรกรรมใด ๆ ภายในเกม เช่น สินค้าที่ซื้อและราคาเท่าไร
ข้อมูลนี้รวบรวมโดยตรงจากคุณและอุปกรณ์ของคุณ
- ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ เช่น ตำแหน่งภูมิภาคของคุณ
เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีและเลือกให้ข้อมูลนี้กับเกม ข้อมูลนี้รวบรวมโดยตรงจากคุณ
- ข้อมูลภาพและเสียง เช่น รูปภาพที่แชร์ในเกม และข้อความเสียง
ข้อมูลนี้ถูกเก็บรวบรวมโดยตรงจากคุณและจากแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์
หากคุณเลือกที่จะลงทะเบียนโดยใช้บัญชีสื่อสังคมออนไลน์
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่อธิบายในข้อย่อ (e) ของส่วน 1798.80 รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับเพศ สัญชาติ
หรืออายุ ข้อมูลนี้รวบรวมโดยตรงจากคุณในบริบทของการเป็นผู้บริโภคของเรา

เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

- เพื่อให้บริการแก่คุณ รักษาบัญชีของคุณ ให้บริการลูกค้า ดำเนินการชำระเงิน
และส่งข้อความเสียงและข้อความ
- เพื่อปรับปรุงบริการของเรา รวมถึงฟังก์ชันการทำงานของเกม
- เพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบ
รวมถึงเพื่อป้องกันและตรวจจับกิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกง
- เพื่อแก้ไขและแก้ไขปัญหาทางเทคนิคและจุดบกพร่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
ในส่วนหลักของนโยบายความเป็นส่วนตัว

โปรดดูที่

[แผนภูมินี้](#)

เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับหน่วยงานประเภทต่อไปนี้:

- บริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มบริษัทของเราที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการเกม
- บริษัทอื่น ๆ ที่ให้บริการในนามของเราเพื่อสนับสนุนเกม
ซึ่งจะมีข้อห้ามตามสัญญาไม่ให้ทำการเก็บรักษา ใช้
หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกจากการให้บริการแก่เรา
- หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานตุลาการ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
- นิติบุคคลซึ่งเข้าซื้อธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ

ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
 เราไม่ได้ขายข้อมูลส่วนบุคคลของชาวแคลิฟอร์เนียตามความหมายของคำว่า "ขาย" ใน CCPA

สิทธิ์ภายใต้ CCPA:

หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ที่จะ:

- ขอให้เราเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ต่อคุณ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งครอบคลุม 12
 เดือนก่อนหน้าคำขอของคุณ:
 - ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรวบรวม
 - ประเภทของแหล่งข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 - วัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ
 - หมวดยุทธศาสตร์ของบุคคลที่สามที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณและประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย (ถ้ามี)
 - และวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณ และ
 - ข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับคุณ
- ขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากคุณ เว้นแต่ CCPA จะรับรู้ถึงข้อยกเว้น และ
- ปราศจากการเลือกปฏิบัติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในการใช้สิทธิ์ของคุณ
 ซึ่งรวมถึงการให้บริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างกัน
 หรือการปฏิเสธสินค้าหรือบริการที่มอบให้คุณเมื่อคุณใช้สิทธิ์ของคุณภายใต้ CCPA

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามคำขอที่ได้รับการยืนยันทั้งหมดภายใน 45 วันตาม CCPA หากจำเป็น การขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 45 วันจะมีคำอธิบายสาเหตุของความล่าช้าประกอบไปด้วย

วิธีการใช้สิทธิ์ของคุณ

ขั้นแรก คุณอาจต้องการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและจัดการข้อมูลของคุณจากที่นั่น
 หากคุณเป็นผู้พำนักอาศัยในแคลิฟอร์เนียที่มีการบังคับใช้ CCPA คุณยังสามารถใช้สิทธิ์เกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ หากมี ได้อีกด้วย โดยติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com

ญี่ปุ่น

อายุขั้นต่ำ

หากคุณมีอายุต่ำกว่า 20 ปี
 คุณจะต้องได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายในการลงทะเบียนบัญชีและใช้งานเกม

ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม

การคลิก "ยอมรับ" แสดงว่าคุณยินยอมให้มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงการถ่ายโอนข้อมูลข้ามเขตแดนไปยังประเทศใด ๆ ที่เรามีฐานข้อมูลหรือบริษัทในเครือ โดยเฉพาะสวีเดน

การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ในส่วน **"วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"** อาจรวมถึง "ข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ" (เช่น ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนตามรายละเอียดภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) และคุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถขอให้เราแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพื่อเปิดเผย แก่ไข หรือยุติการใช้งานหรือการจัดการ และ/หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดใด ๆ ที่เรารวบรวมไว้ ตามขอบเขตที่กำหนดโดยกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของญี่ปุ่น หากคุณต้องการส่งคำขอดังกล่าว โปรดติดต่อเราที่ privacy@10chambers.com.

สาธารณรัฐเกาหลี

การให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

เรารวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลที่สามดังที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

ชื่อของผู้รับ (และข้อมูลติดต่อ)	ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้	วัตถุประสงค์ในการใช้งานของผู้รับ	ระยะเวลาการเก็บรักษาและการใช้งานของผู้รับ
Microsoft Azure PlayFab (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)	ID บน Steam, ชื่อผู้ใช้นบน Steam, ID บน Playfab, เมืองและประเทศ, ที่อยู่ IP (ปกปิดบางส่วน), ข้อมูลการเล่นเกม, เลเวล, คะแนน, สถานะเกม, ไอเท็ม	สำหรับการสร้างบัญชี การยืนยัน และการเข้าสู่ระบบ สำหรับข้อมูลเกม	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft Azure Playfab
Google Analytics (https://policies.google.com/privacy)	ข้อมูลด้านเทคนิค ตัวระบุด้านเทคนิค ข้อมูลการมีส่วนร่วม และข้อมูลติดต่อ	สำหรับการกำหนดเป้าหมายแคมเปญการตลาด	ตามข้อตกลงสิทธิ์ใช้งานของ Google Developer และนโยบายความเป็นส่วนตัว
Omnicom Media Group AB (OMD) (https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/)	ตัวระบุทางเทคนิค, ตำแหน่งที่ตั้ง, ข้อมูลการสื่อสาร, ข้อมูลเมตา, รหัสคูกกี, ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์เมื่อถือ, ID ISP, ประเภทอุปกรณ์, ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, เบราวเซอร์และเวอร์ชัน,	สำหรับการโฆษณา	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Omnicom Media Group AB

	URL อ้างอิง, ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์		
Unity Analytics (https://unity3d.com/legal/privacy-policy)	รหัสผู้ใช้ Unity (รหัสที่ไม่ระบุตัวตน) ประเทศและเมือง การดำเนินการภายในเกม ข้อมูลเซสชันการเล่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของ Unity Player และ Unity Editor รหัสแอปของเกม	สำหรับข้อมูลเกม	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Unity Analytics
Unity Cloud Diagnostics (https://unity3d.com/legal/privacy-policy)	ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, CPU, ข้อมูลกราฟิกการ์ด, ภาษาของระบบ, รุ่นอุปกรณ์, RAM, เวอร์ชัน Unity Player และ Unity Editor, ID แอปของเกม, ความละเอียดหน้าจอ	สำหรับข้อมูลเกม	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Unity Cloud Diagnostics
Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)	ที่อยู่อีเมล ข้อมูลการใช้บริการ เช่น ที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการ ID เบราร์เซอร์ ขนาดช่องมองภาพ ข้อมูลระบบและการเชื่อมต่อ ข้อมูลบันทึกและข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลประชากรศาสตร์ ข้อมูลอุปกรณ์ ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลการมีส่วนร่วมออนไลน์	สำหรับการให้บริการจดหมายข่าว	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Mailchimp
Hootsuite (https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation)	ชื่อ รูปภาพ อายุ เพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความคิดเห็น การตั้งค่า และหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้หรือโพสต์	เพื่อกำหนดข้อมูลการตลาดและพฤติกรรมและแคมเปญ	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Hootsuite
Steam Data Suite (https://steampdatasuite.com/docs/data-processing-agreement/)	ที่อยู่ IP ข้อมูลการขายและการใช้งาน	สำหรับกำหนดข้อมูลพฤติกรรม การตลาดและข้อมูลในเกม	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Steam Data Suite

Pulsar (https://www.pulsarplatform.com/privacy-policy/)	ความสนใจและข้อมูลเชิงลึกตามลักษณะผู้ใช้	เพื่อกำหนดข้อมูลการตลาด	ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ Pulsar
--	---	-------------------------	---

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

เราถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามที่อยู่ต่างประเทศดังนี้

ผู้รับ (ข้อมูลติดต่อผู้จัดทำ ารข้อมูล)	ประเทศที่มีการถ่ายโอน ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปยัง	วันที่และวิธี การถ่ายโอน	ประเภทของ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถ่ายโอน	วัตถุประสงค์ใ นการใช้งานของ ผู้รับ	ระยะเวลาการ เก็บรักษาในกา รใช้งานของผู้ รับ
Microsoft Azure PlayFab (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็น ครั้งคราว	ชื่อเล่นบน Steam และ ID บน Steam	สำหรับการสร้าง บัญชี การยืนยัน และการเข้าสู่ระบบ สำหรับข้อมูลเกม	ตามเงื่อนไขของ Microsoft Azure Playfab
Google Analytics (https://policies.google.com/privacy) (สหรัฐอเมริกา เว้นแต่จะอธิบายไว้เป็น นอย่างอื่นในนโยบาย ความเป็นส่วนตัวของ ผู้ให้บริการ)	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็น ครั้งคราว	ข้อมูลการมีส่วนร่วม รวมถึงการรับชม การใช้งาน สถานะการเข้าสู่ ระบบ จะถูกโอนไปยัง Google เพื่อกำหนดเป้า หมายแคมเปญ การตลาด Ad ID	สำหรับการกำหนด เป้าหมายแคม เปญการตลาด	ตามเงื่อนไขของ Google Analytics
Omnicom Media Group AB (OMD) (https://omnicommediagroup.com/privacy-notice/)	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็น ครั้งคราว	ข้อมูลการเยี่ยมชม ไซต์จากเว็บไซต์ 10Chambers: รหัสคุกกี้, ที่อยู่ IP, ID อุปกรณ์เคลื่อน ที่, ISP ID, ประเภทอุปกรณ์ / ระบบปฏิบัติการ และเวอร์ชัน, เบราว์เซอร์และแ วอร์ชัน, URL ผู้อ้างอิง, ที่อยู่อีเมล	สำหรับการโฆษณา	ตามข้อกำหนด OMD
Mailchimp (https://mailchimp.com/legal/privacy/)	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็น ครั้งคราว	ที่อยู่อีเมล	สำหรับการให้ บริการจดหมายข าว	ตามเงื่อนไขของ Mailchimp

Unity Analytics https://unity3d.com/legal/privacy-policy	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็นครั้งคราว	รหัสผู้ใช้ Unity (รหัสที่ไม่ระบุตัวตน) ประเทศและเมือง การดำเนินการภายในเกม ข้อมูลเซสชันการเล่น ระบบปฏิบัติการ เวอร์ชันของ Unity Player และ Unity Editor รหัสแอปของเกม	สำหรับข้อมูลเกม	ตามเงื่อนไขของ Unity Analytics
Unity Cloud Diagnostics https://unity3d.com/legal/privacy-policy	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็นครั้งคราว	ระบบปฏิบัติการและเวอร์ชัน, CPU, ข้อมูลกราฟิกการ์ด, ภาษาของระบบ, รุ่นอุปกรณ์, RAM, เวอร์ชัน Unity Player และ Unity Editor, ID แอปของเกม, ความละเอียดหน้าจอ	สำหรับข้อมูลเกม	ตามเงื่อนไขของ Unity Cloud Diagnostics
Hootsuite https://www.hootsuite.com/legal/general-data-protection-regulation	แคนาดา	ส่งข้อมูลเป็นครั้งคราว	ชื่อ รูปภาพ อายุ เพศ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ความคิดเห็น การตั้งค่า และหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้หรือโพสต์	เพื่อกำหนดข้อมูลการตลาดและพฤติกรรมและแคมเปญ	ตามเงื่อนไขของ Hootsuite
Steam Data Suite https://steamdata.com/docs/data-processing-agreement/	เนเธอร์แลนด์	ส่งข้อมูลเป็นครั้งคราว	ที่อยู่ IP ข้อมูลการขายและการใช้งาน	สำหรับกำหนดข้อมูลพฤติกรรม การตลาดและข้อมูลในเกม	ตามเงื่อนไขของ Steam Data Suite
Pulsar https://www.pulsarplatform.com/privacy-policy/	สหรัฐอเมริกา	ส่งข้อมูลเป็นครั้งคราว	ความสนใจและข้อมูลเชิงลึกตามลักษณะผู้ใช้	เพื่อกำหนดข้อมูลการตลาด	ตามเงื่อนไขของ Pulsar

การทำลายข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการเก็บรักษาตามระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลดังที่อธิบายไว้ในส่วน "การเก็บรักษาข้อมูล"

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือการใช้งานแล้ว และถึงกำหนดระยะเวลาการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแล้ว จะถูกทำลายในลักษณะที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้

โดยมีข้อยกเว้นของข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดไว้ด้านล่าง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บในไฟล์อิเล็กทรอนิกส์จะถูกลบอย่างปลอดภัยในลักษณะที่ไม่สามารถนำกลับคืนมาได้
โดยใช้วิธีการทางเทคนิค

ส่วนข้อมูลที่ตีพิมพ์ออกมาจะถูกทำลายโดยการฉีกทำลายหรือการเผาข้อมูลดังกล่าว

ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่อธิบายไว้ในส่วน "การเก็บรักษาข้อมูล"

จะต้องได้รับเก็บรักษาตามกฎหมายต่อไปนี้:

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ	มาตรา 6 ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภคในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	ในการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือการขายทางไปรษณีย์: <ul style="list-style-type: none">• บันทึกเกี่ยวกับการติดตามและการโฆษณา (6 เดือน)• บันทึกเกี่ยวกับการทำหรือการเพิกถอนสัญญา (5 ปี)• บันทึกเกี่ยวกับการชำระราคาและการจัดหาสินค้าและบริการ (5 ปี)• บันทึกเกี่ยวกับบริการลูกค้าหรือการแก้ไขข้อพิพาท (3 ปี)
กฎหมายการคุ้มครองความลับในการสื่อสาร	มาตรา 41 ของพระราชกฤษฎีกา มาตรา 15-2 ของกฎหมายการคุ้มครองความลับในการสื่อสาร	<ul style="list-style-type: none">• ระเบียบบันทึก ที่อยู่ IP (3 เดือน)• วันที่ทำการสื่อสารทางไกลโดยผู้ใช้ เวลาที่เริ่มและสิ้นสุดการสื่อสารทางไกล ความถี่ในการใช้งาน (12 เดือน)

สิทธิ์ของคุณ

คุณสามารถใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือการแก้ไข การลบ หรือการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น กฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ("PIPA")

คุณยังสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ผ่านผู้ปกครองตามกฎหมายหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณให้ใช้สิทธิ์นี้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้
คุณจะต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจให้แก่เราโดยสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับในการบังคับใช้ PIPA

เมื่อได้รับคำขอของคุณ

เราจะใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดโดยไม่ล่าช้าและสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ เช่น PIPA

คุณยังสามารถเพิกถอนความยินยอมหรือขอให้มีการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา

การใช้งานและข้อกำหนดเพิ่มเติมของข้อมูลส่วนบุคคล

ตามข้อกำหนดของ PIPA เราสามารถใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลภายในขอบเขตที่เกี่ยวข้องอย่างสมเหตุสมผลกับจุดประสงค์เริ่มต้นของการเก็บรวบรวม โดยพิจารณาว่าเกิดผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลหรือไม่และมีการใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อความปลอดภัย เช่น การเข้ารหัสหรือไม่ ฯลฯ เราจะพิจารณาด้วยความระมัดระวังว่าควรจะใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งรวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น PIPA วัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือการค้นหาข้อมูลส่วนบุคคล วิธีการใช้หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคล รายการข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้หรือค้นหา เรื่องที่เจ้าของข้อมูลให้ความยินยอมหรือได้รับแจ้ง/เปิดเผยต่อเจ้าของข้อมูล ผลกระทบต่อเจ้าของข้อมูลต่อการใช้หรือข้อกำหนด และมาตรการที่ใช้เพื่อปกป้องข้อมูลของเจ้าของข้อมูล ข้อพิจารณาเฉพาะมีดังต่อไปนี้:

- การใช้งาน/การค้นหาเพิ่มเติมนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์เริ่มแรกของการเก็บข้อมูลหรือไม่
- การใช้งาน/การค้นหาเพิ่มเติมนี้สามารถคาดการณ์ได้หรือไม่ เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการประมวลผล
- การใช้งาน/การค้นหาเพิ่มเติมนี้จะละเมิดผลประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลอย่างไม่เป็นธรรมหรือไม่ และ
- มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น การแฝงข้อมูล หรือการเข้ารหัส หรือไม่